



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
(ฉบับที่ 1/2568)

เรื่อง กำหนดปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 896/2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีใช้คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จึงประกาศกำหนดปฏิทินการดำเนินการเลือกตั้งฯ ดังนี้

ลำดับ	วันที่/เดือน/พ.ศ.2568	กิจกรรม
1	จ.5 กุมภาพันธ์	การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ทาง Website ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2	จ.10 - ศ.14 กุมภาพันธ์	การสมัครทางดิจิทัล ผู้สนใจประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครจากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย https://council.kku.ac.th/ ผู้สมัครต้องกรอกข้อความและแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด พร้อมลงนามดิจิทัล (Digital Signature) มิฉะนั้น ไม่ถือว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ การส่งเอกสารการสมัคร เอกสารลงนามดิจิทัล ส่ง PDF File ที่อีเมล meeting@kku.ac.th ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ตามเวลาประเทศไทย
3	จ.10 - ศ.14 กุมภาพันธ์	การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย https://council.kku.ac.th/ การขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ในเวลา 08.30-16.30 น. โดยแจ้งไปยังกรรมการการเลือกตั้งฯ ประจำส่วนงานต้นสังกัด หรือ e-mail : meeting@kku.ac.th
4	ศ. 21 กุมภาพันธ์	ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ทาง Website ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และส่วนงานที่มีสิทธิเลือกตั้ง
5	ศ. 21 กุมภาพันธ์	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ทาง Website ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
6	อ.25 กุมภาพันธ์ (วันใช้สิทธิ) 09.00 -15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)	ให้ผู้มีสิทธิตามขั้นตอนลำดับที่ 4 ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ โดย login เข้า mail.kku.ac.th ของตนเองที่ https://mail.kku.ac.th/ ซึ่งจะมีคำแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้งด้วยวิธีดิจิทัลแจ้งใน e-mail
7	อ.25 กุมภาพันธ์ เวลา 15:15 น.	คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประชุม สรุปและประกาศผลการเลือกตั้งฯ อย่างไม่เป็นทางการ
8	พ.26-พ.27 กุมภาพันธ์	คัดค้านการเลือกตั้ง (ถ้ามี) ให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
9	ศ.28 กุมภาพันธ์	คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ รายงานผลการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาวเรืองฤทธิ์)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)